



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้ประกาศรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง โดยกำหนดประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วยคือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการเลือกสรร ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบุญ จันทร์สุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวพรระชพร ธิบัติ	ให้ผู้ผ่านการสรรหาลำดับที่ ๑ รายงานตัวในวัน เวลา และ สถานที่ที่กำหนดในประกาศ
๒	๐๐๗	นางสาวปุณยนุช ชูทอง	
๓	๐๐๓	นางสาวทิพย์วัลย์ พนานาคคุ้ม	
๔	๐๐๔	นางสาวนิธิพร หล่อวิทยา	
๕	๐๐๒	นายณัฐพล มั่งคั่ง	
๖	๐๑๐	นางสาวณัฐชิตา ตันอ้อ	
๗	๐๐๕	นางสาวนลินี ชัยชนะ	
๘	๐๐๖	นางสาววิยะดา กล้าศึก	
๙	๐๑๑	นางสาวจรรยา กล้าศึก	